

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “อิกนิตพิชิตเอดส์” (AIDS-Almost Zero) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ โดยมีมูลนิธิโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางในการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ สมทบกับงบประมาณของรัฐบาล เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และกล่าวว่า ไทยพยายามหยุดยั้งปัญหาเอดส์ ทำให้สถิติผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลง ส่งผลให้เป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆ ในการณรงค์ต่อสู้กับปัญหานี้ แต่รัฐบาลยังถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ได้ร่วมแสดงเจตจำนงกับสหประชาชาติ ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2573 จะไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยในปี 2560 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 4,108 ล้านบาท การทำโครงการ “อิกนิตพิชิตเอดส์” ที่มีการระดมความช่วยเหลือต่างๆ ระดมกำลังจิตอาสา รวมถึงระดมทุนจากภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญ เชื่อมั่นว่าภายใน 14 ปีข้างหน้า หรืออาจจะเร็วกว่านั้น ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศอันดับแรกๆ ของโลก ที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อสันติฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมฤทธิ จิโรจน์ รมช.สาธารณสุข กรมการชมรมทันตแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตนพร้อมเครือข่ายทันตแพทย์ นิสิต นักศึกษาแพทย์ จำนวนกว่า 500 คน เตรียมเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลวันที่ 9 พ.ค. เวลา 10.00 น. เพื่อยื่นรายชื่อทันตแพทย์และเอกสารข้อมูลข้อเท็จจริง คัดค้านพ.ร.บ. นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำงานของทันตแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการพร้อมกันนี้ จะมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. รวมถึงกรม. ที่ชะลอร่างกฎหมายควบคุมการใช้อุปกรณ์เอกซเรย์ฟันเพื่อนำไปสู่การพิจารณาใหม่ โดยขอให้มีการพิจารณาอย่างรอบด้าน จากนั้นจะเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อรองประธานสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศต่อไป</p> <p>ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล ผู้แทนเครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน ชมรมทันตอาสา กล่าวว่า ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการทำงานของทันตแพทย์ คือ กรณีที่ให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หากไม่ดำเนินการ จะมีโทษปรับ 2 แสนบาท จำคุก 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีให้มีผู้เชี่ยวชาญทางรังสีประจำอยู่ที่คลินิกตลอดเวลา หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5 แสนบาท จำคุก 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งถือเป็นโทษที่รุนแรง ไม่มีประเทศใดในโลกทำ อีกทั้งที่ผ่านมามีการใช้เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมมีความปลอดภัย และอยู่ในความดูแลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีมาตรฐานอยู่แล้ว</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ยาเม็ดล้างไต</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการแชร์ข้อมูล “ยาล้างไต” หรือ “ยาเม็ดล้างไต” สามารถรักษาได้สารพัดโรค ช่วยขับสารพิษ-ยาเสพติด-แอลกอฮอล์ ทำให้มีผู้ซื้อมากินกันอย่างแพร่หลาย</p> <p>ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลภาคประชาชน (สยส.) ให้ความรู้ว่า การล้างไตมี 2 วิธี คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการล้างไตทางช่องท้อง “ยาเม็ดล้างไต” ไม่มีอยู่จริง แต่เป็นยาที่ผสมสารต่างๆ อย่างน้อย 9 ชนิด รวมถึง methylene blue ที่ทำให้ปัสสาวะออกมาเป็นสีฟ้า ยาเหล่านี้ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และไม่มีสถานพยาบาลใดนำมาใช้ แต่มีขายอยู่ทั่วไปตามร้านขายยา ทั้งนี้ การกินยาที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะจะไม่มีผลต่อการตรวจแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ถูกขับออกทางปัสสาวะเพียง 0.3% ส่วนกรณีกินแล้วตรวจหาสารเสพติดไม่เจอ ข้อเท็จจริงคือการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแล้วจึงเกิดเป็นสีม่วง เป็นวิธีการตรวจโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งให้ผลบวกกับยาอื่นๆ ที่ไม่ใช่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยาบำบัด และมีความไวต่ำ ปัจจุบันมีวิธีการตรวจอื่นๆ ที่มีความจำเพาะสูง ตรวจพบแม้เสพยาหลายวันแล้ว ดังนั้น การกินยาล้างไต จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจได้</p> <p>สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเอวกลัวว่าจะเป็นโรคไต จึงกินยาเพื่อล้างไตนั้น โรคไตเกิดได้จากหลายสาเหตุ ต้องให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาให้ตรงกับโรค หากเป็นโรคไตและไตเสื่อมมากแล้ว การกินยาพวกนี้อาจจะสะสมจนเกิดพิษได้ เช่น มีรายงานจาก รพ.ปलวงแดง จ.ระยอง พบว่าปีนี้ มีผู้มีปัสสาวะสีฟ้าเข้มจากการกินยาล้างไตนี้ไป 4 รายแล้ว และเสียชีวิต 1 ราย ฉะนั้นทางการแพทย์ไม่มี “ยาเม็ดล้างไต” และ อย.ไม่เคยรับรอง “ยาเม็ดล้างไต” เพราะไม่มีอยู่จริง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย</p>	<p>นโยบายล้างไตผ่านช่องท้อง</p> <p>-เสนอบทความ 10 ปี นโยบายล้างไตผ่านช่องท้องบัตรทอง (1) โดย นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงนโยบาย “การล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก (CAPD First Policy) ว่า แม้จะประสบผลสำเร็จช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทั่วประเทศเข้าถึงการรักษา แต่ที่ผ่านมา ยังมีความไม่เชื่อมั่นจากแพทย์และผู้ป่วย รวมทั้งมีกระแสคัดค้านจากกลุ่มแพทย์และนักวิชาการที่มองว่าลิตรอนสิทธิผู้ป่วย และมีการให้ข้อมูลเชิงลบผ่านสื่อโซเชียลเปรียบเทียบกับฟอกไต เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างของผลการรักษาและอัตราเสียชีวิต เพื่อสะท้อนว่าดำเนินนโยบายผิดพลาดและให้ยกเลิกนโยบายนี้ ซึ่งนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สนช. ได้เชิญแพทย์และนักวิชาการที่คัดค้าน สปสช. อายุรแพทย์โรคไต และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความเห็นรอบด้าน และนำมากำหนดสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการล้างไตผ่านช่องท้อง ฟอกไตผ่านเครื่อง และปลูกถ่ายไต ควบคู่กับ CAPD First Policy</p> <p>แม้ว่า สปสช.จะดำเนิน CAPD First Policy แต่เปิดให้ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือข้อห้ามล้างไตผ่านช่องท้องสามารถเริ่มรับการฟอกไตได้ โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย และส่งให้ “คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงการบริการทดแทนไตระดับเขต” พิจารณานุมัติ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ยาแผนปัจจุบันปลอมปนในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ระหว่างปี 2556-2559 กรมฯ ร่วมกับ อย. และหน่วยงานต่างๆ เผื่อระวังการใช้ยาแผนปัจจุบันในอาหาร จำนวน 6 กลุ่ม 14 ชนิดด้วยยา ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคหอย่นสมรรถภาพทางเพศ กลุ่มยาลดความอ้วน กลุ่มยาลดความอยากอาหาร กลุ่มยาระบาย กลุ่มยาสเตียรอยด์ และกลุ่มยานอนหลับเบนโซไดอะซีปีนส์ ในตัวอย่างกาแฟสำเร็จรูปชนิดผง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร รวม 1,603 ตัวอย่าง ยังคงตรวจพบการปนปลอมของยาแผนปัจจุบันเหล่านี้ ผู้บริโภคจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของยาที่พบทั้งชนิดเดียวและพบร่วมกัน 2 ชนิด</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สบ.คุมเข้มสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามที่พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2559 และมีการประกาศใช้กฎหมายลูกอีก 6 ฉบับ ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงจะสามารถให้บริการได้ และผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องรับผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ให้บริการฯ จัดปัญหาสภา นวดไทยไม่มีมาตรฐาน</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 7</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สุขภาพพระสงฆ์-สามเณร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยกย่อง “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” ฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ ตามหลักการของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และกล่าวว่า การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ให้เกิดผลสำเร็จยั่งยืนต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย และสอดคล้องกับพระธรรมวินัย ซึ่งจากข้อมูลของกรมอนามัยในการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศ 349,659 รูป พบว่า ร้อยละ 33 มีปัญหาสุขภาพ โดยโรคอันดับต้นๆ คือ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และต่อกระเพาะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ พบว่า สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สูงกว่าร้อยละ 10 ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสามแฉกรโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามแนวพระราชดำรินำร่องโรงเรียนที่มีความพร้อมจังหวัดละ 1 แห่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป้าหมายเพื่อการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมและบริหารกายตามวิถีสมณะเพื่อลดภาวะอ้วน ตามข้อตกลงความร่วมมือยกระดับการพัฒนาสุขอนามัยสามแฉกร 4.0
พิมพ์ไทย	นวัตกรรมบริการสุขภาพ -เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. ผอ.วพบ.ราชบุรี และบุคลากรสังกัด สธ. จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมจัดโครงการนวัตกรรมบริการสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีนวัตกรรม “ปั่นเคียงขา” เป็นจักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ช่วยให้สามารถทรงตัวได้ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายการผลิต 500 บาท และยังมีบริการบริจาคอวัยวะ ได้แก่ หัวใจ ไต ตับ ปอด ตับอ่อน กระดูก ฯลฯ
เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรู้ท้องถิ่นไทย	โรคคลั่งผอม -เสนอข่าว สถาบันราชานุกูล ระบุว่า โรคคลั่งผอมเป็นโรคทางจิตเวช สาเหตุมี 3 ปัจจัยคือ 1.มีความเกี่ยวข้องกับความคิดผิดปกติทางจิตอื่น ๆ เซลล์สมองและสารในสมองทำงานไม่ลงตัว 2.เป็นเรื่องทางอารมณ์ จิตใจ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในเมือง บ้านมีฐานะ ผลการเรียนดี แต่เด็กมีความกดดัน เครียด ต่อต้านพ่อแม่อยู่ลึก ๆ และ 3.สภาพสังคมที่ให้คุณค่ากับความสวยงามภายนอก ความผอม และวัตถุ นอกจากเป็นโรคทางจิตเวชยังมีผลกระทบต่อทางร่างกายหลายอย่าง เช่น มีปัญหาเรื่องการทำงานของไต เป็นโรคขาดสารอาหาร มีผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ การทำงานของหัวใจ ขนร่วง ขนหยาบ ดังนั้นอาจจะต้องพบแพทย์หลายด้าน ต้องอาศัยความเข้าใจของเด็กและผู้ปกครองอย่างมาก ดังนั้นผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจโรค และทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้วย
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	หน้ากากคนใช้ -เสนอข่าว รพ.สต.ในจังหวัดกำแพงเพชร ทำโครงการ “The Mask Pap Smear หน้ากากแป็บสเมียร์” “คนใช้ไม่เห็นหน้าหมอ หมอไม่เห็นหน้าคนใช้” เป็นการสวมหน้ากากเข้าหาหมอก่อนตรวจจะเรียงปากมดลูก ช่วยลดอาการเขินอายระหว่างคนใช้และแพทย์ หลังทำโครงการพบว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย
ไทยรัฐ	จนท.รัฐเกี่ยวข้องการค้าประเวณีที่แม่ฮ่องสอน -เสนอข่าว พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 เปิดเผยคดีการค้าประเวณีใน จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ได้วางกรอบการสอบสวนสืบสวนไว้แล้ว หากเป็นคดีเกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ให้ปคม.รับไปดำเนินการ แหล่งข่าวชุดสืบสวน เปิดเผยว่า รายชื่อผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่จะต้องเรียกมาสอบสวน มีหลากหลายอาชีพ ทั้งนายตำรวจ ทหาร และข้าราชการสาธารณสุขอำเภอแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ รวมถึง พ่อค้าน้ำเต้าหู้ มีการจัดทำเป็นกราฟวงจรเชื่อมโยงการกระทำความผิดรวมแล้วประมาณ 10 กว่าคน
ไทยรัฐ มติชน	หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง -เสนอข่าว ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามธิบดี จัดแถลงข่าว “รามธิบดีกับความสำเร็จ : หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองแห่งแรกในเอเชีย” โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า รพ.รามธิบดี ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้สำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยและของเอเชีย โดยได้ทำการผ่าตัดคนไข้ชาย อายุ 70 ปี มาด้วยอาการสับสน มึนงง เคยผ่าตัดเนื้องอกในสมองมาก่อน หลังการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถฟื้นตัวได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง และพูดคุยได้รู้เรื่อง ส่วนค่ารักษา ยังไม่ครอบคลุมในสิทธิการรักษา และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการผ่าตัดปกติประมาณ 100,000 บาท สามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน, มีก้อนเนื้อในสมองขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร, โรคลมชัก, โรคจิตบางชนิด มีความแม่นยำในการผ่าตัดสูง มีความคลาดเคลื่อนเพียง 0.04 มิลลิเมตร ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 30 นาที